



ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง โครงร่างผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนวคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ตามที่สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่ง ที่ ๖๐๔ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศดังกล่าวรักษาการในตำแหน่งเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด ตามบัญชีหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ จึงประกาศโครงร่างผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนวคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของข้าราชการดังกล่าวข้างต้นให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ส่งผลงานฯ จำนวน ๕ ชุด (ฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด และสำเนา จำนวน ๔ ชุด) ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่มิประกาศ และหากข้าราชการดังกล่าวผ่านการประเมินผลงานแล้ว กระทรวงมหาดไทยจะได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่ก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

อนึ่ง หากมีผู้ใดประสงค์ทักท้วงผลงานฯ ของข้าราชการทั้ง ๒ รายดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย

ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง โครงร่างผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนวคิดและวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษและนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

๑. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ชื่อ - สกุล	ผลงานฯ และข้อเสนอแนวคิดฯ
นายวีระชัย ประเสริฐโส	<p>ส่วนที่ ๑ ผลงานฯ</p> <p>เรื่อง การสนับสนุนการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมือง ในการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิดฯ</p> <p>เรื่อง การบริหารงานกลุ่มงานร้องทุกข์โดยใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management)</p>

๒. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ชื่อ - สกุล	ผลงานฯ และข้อเสนอแนวคิดฯ
ว่าที่พันตรี อ่ำพล รักมิตรอานนท์	<p>ส่วนที่ ๑ ผลงานฯ</p> <p>เรื่อง การนำเสนอเรื่องของกระทรวงมหาดไทยต่อคณะรัฐมนตรี</p> <p>ส่วนที่ ๒ ข้อเสนอแนวคิดฯ</p> <p>เรื่อง ปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (การประสานงานในเรื่องการเสนอเรื่องต่อ ครม.)</p>